



น้องเบิ่ง และพี่มิว มาให้กำลังใจผู้ป่วยเด็ก

ต่อเวลาชีวิต ด้วยรักและ กำลังใจ

“หากวันหนึ่งฉันสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมฉันจะนำความทรงจำและสิ่งดี ๆ ที่ได้รับจากรามาริบัติมาช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นๆ ต่อไป” น้องเบิ่งพูดพลางอมยิ้มเมื่อเส้าถึงความฝันที่ยิ่งใหญ่ขณะที่เธอกำลังนอนรอการให้ชีวิตใหม่โดยการปลูกถ่ายไขกระดูก ที่โรงพยาบาลรามาริบัติ

ย้อนไปเมื่อปี 2547 ปาณิสรา คุ่มไข่น้ำ หรือน้องเบิ่ง ในวัย 14 ปี เป็นเด็กสาวที่มีความสุขอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น แต่ไม่รู้ว่ไขกระดูกจะเล่นตลกอะไรครอบครัวเธอ เมื่อวันหนึ่งผู้เป็นแม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างบนร่างกายของลูกสาวสุดที่รัก “น้องเบิ่งมีไข้สูง มีก้อนแข็งๆ ปรากฏให้เห็นบริเวณหน้าท้อง เพียงไม่กี่วันก้อนเหล่านั้นก็มีสีคล้ำ ผิดปกติและลุกลามไปทั่วร่างกาย เสียงหัวใจน้องเบิ่งที่เต้นช้าลงมันบีบหัวใจของแม่แทบขาด” นางสมจิตร์ แม่ของน้องเบิ่งเล่า ให้ฟังถึงวินาทีชีวิต น้องเบิ่งถูกนำส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่โคราชแต่อาการหนักเกินที่โรงพยาบาลจะรักษาได้ จึงต้องส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลรามาริบัติ ถือว่าเป็นโชคติดบนเคราะห์ของชีวิต เมื่อ น้องเบิ่งได้มาถึงโรงพยาบาลรามาริบัติในฐานะที่เป็นโรงเรียนแพทย์ ทำให้เธอได้รับการตรวจจากคุณหมอ

เฉพาะทางหลายสาขาเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงโรคอย่างตรงจุด ไม่นานก็ทราบว่าน้องแบ่งป่วยเป็น โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต้องได้รับการรักษาทันที 1 ปีเต็มที่ น้องแบ่งได้รับยาเคมีบำบัดภายใต้การดูแลของแพทย์พยาบาล อย่างใกล้ชิด ทำให้อาการค่อยๆ ดีขึ้น จนกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้ในที่สุด

น้องแบ่งได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวอีกครั้ง เหมือนดังที่เธอหวังไว้ ชีวิตนักศึกษาใหม่วัย 20 ปีของเธอ กำลังจะเริ่มขึ้น แต่ความสุขก็อยู่กับเธอไม่นาน เธอเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายอีกครั้ง อาการครั้งนี้แทบจะไม่ต่างจาก ครั้งแรกซึ่งเธอรู้ดีว่าเป็นสัญญาณร้ายที่กำลังเข้ามาบั่นทอน ความสุขและชีวิต “อนาคตเหมือนพังทลายหายไปกับตา อยากนอนร้องไห้ให้ตายไปเลย” ณ วินาทีที่คุณหมอบอกเธอว่าโรคร้าย ได้กลับมาหาเธออีกครั้ง นอกจากกำลังใจที่ได้จากครอบครัว และเพื่อนๆ ที่เคียงข้างเธอมาตลอด น้องแบ่งสัมผัสได้ถึงพลัง กำลังใจอันแรงกล้าที่มาจากแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ใน ห้องพักผู้ป่วยที่คอยดูแลเปรียบเสมือนเธอเป็นคนในครอบครัว อีกทั้งการช่วยเหลือจากมูลนิธิรามาริบัติ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ทำให้แบ่งมีกำลังใจสู้กับโรคร้าย บ่อยครั้งที่เธอพูดกับตัวเอง และให้กำลังใจคนรอบข้างเธอว่า “แบ่งไม่เคยคิดหรือหาคำตอบ ว่าทำไมแบ่งต้องเป็น แบ่งแค่มองว่าทำอย่างไรจึงจะหาย” คำพูดสั้นๆ ของเธอเพียงเท่านั้น สามารถจุดประกายไฟแห่ง ความหวังที่กำลังจะดับมอดไปของใครๆ ให้กลับมาลุกโชนขึ้น อีกครั้งมานักต่อนัก



น้องแบ่ง
ระหว่างการ
รักษาที่
รามาริบัติ

“อย่า พยายามคิดหรือ หาคำตอบว่าทำไมเราต้องเป็น? ให้มองว่าทำอย่างไร จึงจะหาย?”

ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่สามารถนำไขกระดูกของ น้องแบ่งเองมาเปลี่ยนถ่ายรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ ทำให้อัตราความเสี่ยงต่อต้านเซลล์ตัวเองมีน้อยกว่าการรับมา จากบุคคลอื่น น้องแบ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของการรักษา จนทำให้หายและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ชีวิตฟ้าหลังฝน ของเธอกำลังจะเริ่มขึ้นพร้อมกับคำว่า “ให้” กับครอบครัว รามาริบัติที่เธอรัก โดยเมื่อมีเวลาว่าง น้องแบ่งจะกลับมาที่ หอพักผู้ป่วยเด็กเพื่อช่วยให้กำลังใจน้องผู้ป่วย โดยหวังที่จะให้ เด็กๆ เหล่านี้มีความสุข มีกำลังใจ และมีโอกาสหายจากโรคภัย ในที่สุด

มูลนิธิรามาริบัติ ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี อย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจหลัก รักษา วิจัย สร้างแพทย์ฯ และสร้างเสริมสุขภาพ เพราะเราเชื่อว่า “คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด”

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “การให้” กับมูลนิธิ- รามาริบัติ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาริบัติ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขารามาริบัติ เลขที่ 026-4-26671-5 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน ธร.รามาริบัติ เลขที่ 090-7-00123-4 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2201-1111 www.ramafoundation.or.th



มูลนิธิรามาริบัติ

โพธารามบุรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี